

## TÂM THƯ CỦA LIÊN HỘI CSQG ÂU CHÂU

### TÂM THƯ

#### Gửi các con, 6 cháu yêu thương và Hậu Duệ CSQG VNCH

Các con, các cháu và Hậu Duệ CSQG thương mến,

Những năm tháng gần đây, dư luận trong và ngoài nước lại nổi lên sự đàm luận về Hiến Chương LHQ, về Ukraine, Việt Nam, Tây Tạng, những nạn nhân của tình trạng “cá lớn nuốt cá bé”. Một số người do sự thiếu hiểu biết về chính trị, thời sự đã nhắc đi, nói lại rằng trước năm 1975 cả triệu quân binh VNCH mà vẫn còn thua trận và để quốc Mỹ hàng đầu mà còn phải xếp cờ bỏ chạy thì thử hỏi bây giờ có thể làm được gì đây mà còn ôm mộng, nuôi ảo tưởng “làm con én đem lại mùa Xuân”?

Trong tâm tình của một người cha, ông với tuổi đời ngày mỗi cao và sức khỏe càng ngày càng yếu kém, tâm thư này nhằm mục đích chia sẻ cùng các con, các cháu yêu thương trong gia đình họ Võ và các cháu Hậu Duệ thân mến của Lực Lượng CSQG VNCH về một số vấn đề mà người viết đã từng trải trở và nghĩ rằng cần phải được ghi lại để các con, các cháu trong gia đình thân tộc của mình cũng như các cháu Hậu Duệ CSQG nói chung hiểu được tâm nguyện của những người đã một thời dấn thân phục vụ cho đất nước dưới chính thể VNCH tự do, dân chủ và nhân bản, cùng những sự kiện lịch sử của đất nước mà thế hệ hậu duệ cần phải biết để từ đó chọn cho mình một thái độ mà theo, sử sách ta đã ghi rằng “thái độ đối với xã tắc là thước đo giá trị mỗi người, bất kể họ ở phương diện nào”.

Theo tiếng Pháp, các con, cháu là dòng dõi (Descendants = Hậu Duệ) của gia đình họ Võ. Gia tộc nhà ta không thuộc danh nhân, nhưng không bao giờ quên nguồn gốc và bổn phận của một công dân bảo vệ Tổ Quốc và luôn khắc sâu trong tâm khảm lòng biết ơn đồng bào và các quốc gia đã có lòng nhân hậu cứu vớt người tỵ nạn cộng sản VN đi tìm tự do trong muôn vàn khổ đau, chết chóc sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam VN.

Thật ra Ba, Ông không được may mắn học nhiều về lịch sử VN nhưng cũng biết được rằng Nước Đại Việt ta từ thời các Vua Hùng đến VNCH nếu không có các Vua Hùng, Bà Trưng Bà Triệu, Ngô Quyền, Hưng Đạo Vương, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu thì làm sao còn VNCH đến năm 1975.

Ba, Ông thấy cần ghi lại những sự kiện sau đây để các con, các cháu và Hậu Duệ CSQG VNCH có dịp hiểu rõ hơn:

**1- Lịch sử chống ngoại xâm của Tổ Tiên, Ông Cha chúng ta:** Dân tộc ta có truyền thống chống ngoại xâm phương Bắc qua nhiều thời đại giữ nước và dựng nước. Điển hình trong thời Vua Trần Thái Tông, trước sự xâm lăng hung bạo của quân Mông Cổ, Vua Trần Thái Tông đã hỏi ý kiến quần thần về việc nên đánh hay hàng. Thái Sư Trần Thủ Độ đã đồng ý tâu trình: **“Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin Bệ Hạ đừng lo”**. Nhờ tinh thần cương quyết chống ngoại xâm của Thái Sư Trần Thủ Độ và sự đồng lòng của Vua, Quan, Quân, Dân nước Việt nên quân Mông Cổ đã bị đánh thảm bại năm 1258 và cuối cùng bọn chúng đã phải rút chạy về Vân Nam. Vua Trần Thái Tông cũng vì xã tắc sơn hà nên đã từ giã việc tu hành, trở lại triều chính để cùng quần thần tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước.

**2- Tinh thần chiến đấu anh dũng, bất khuất của Quân lực VNCH:** Các con, cháu phải hiểu rằng QL/VNCH đã anh dũng chiến đấu quên mình trong suốt 20 năm bảo vệ Miền Nam VN và đã lập được nhiều chiến công lẫy lừng trong các trận chiến Pleime, Đồng Xoài, Bình Giả, Quảng Trị, Kontum, Bình Long, Xuân Lộc Long Khánh... cùng sự kiện lịch sử oai hùng là 5 Vị Danh Tướng VNCH đã anh dũng tử tiết khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam vì không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ quê hương như Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Trần Văn Hai, Tướng Phạm Văn Phú, Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tướng Lê Văn Hưng và nhiều Sĩ Quan tiết tháo như Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long và hàng trăm Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan QL VNCH đã tử tiết hy sinh trong thời điểm tháng 3 & 4 năm 1975 trước khi Miền Nam lọt vào tay cộng sản. Một điều các con, các cháu cần phải hiểu rằng Quân Dân Miền Nam đã bị bắt buộc phải ngưng chiến đấu theo mệnh lệnh của cấp trên nên cộng sản Bắc Việt mới có cơ hội chiếm được Miền Nam VN vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

**3- Biến Cố 30 tháng 4 năm 1975 và Sự Trả Thù Tàn Độc Của CSVN:** Cộng sản Bắc Việt chiếm Miền Nam VN là một đại họa của Dân tộc Việt, là một tai họa thảm khốc đã phủ chụp lên đầu Quân Cán Chính VNCH, là thời cơ để cho kẻ thù cs được dịp trả thù tàn bạo Quân Dân Miền Nam mà Đỗ Mười, Ủy Viên Ban Bí Thư Trung Ương Đảng CSVN đã sắt máu tuyên bố rằng: **“Giải phóng Miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hăng xường, ruộng đất chúng nó, xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó ta bắt đầy đi kinh tế mới vào rừng sâu nước độc và chúng nó sẽ chết dần mòn”**. Chính sách độc ác này cũng đã từng được Hồ Chí Minh chủ xướng và chỉ đạo cho cán bộ cộng sản phụ trách những trại giam các thành phần của chế độ cũ ở Miền Bắc sau năm 1954: **“Ta giam giữ chúng một năm thì chúng còn tin tưởng. Ta giam giữ chúng 2 năm thì chúng bắt đầu nghi ngờ. Ta giam giữ chúng 3 năm thì chúng bắt đầu chống đối. Nhưng ta đã có cách của Đảng ta là sẽ biến chúng thành những vật vô hại của xã hội”**.

**4- Thực Chất Của Chế Độ Cộng Sản:** Hiện nay trên thế giới chỉ còn lại một

số rất ít quốc gia theo chế độ cộng sản như Trung Cộng, Cu Ba, Lào, Bắc Hàn và Việt Nam. Những lời tuyên bố sau đây của các lãnh tụ quốc gia trên thế giới đã nói lên một phần nào bản chất gian manh, dối trá của chế độ cộng sản:

- Cố Tổng Thống Đệ Nhị VNCH Nguyễn Văn Thiệu: **“Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm”**.
- Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Ronald Reagan: **“If we lose freedom here, there is no place to escape to. This is the last stand on Earth”**. (It emphasizes the importance of freedom and the need to protect it).
- Tổng Thống Trump: **“Bất cứ nơi nào mà chủ nghĩa xã hội hoặc cộng sản thực sự được áp dụng thì nó chỉ mang lại đau thương, tàn phá và thất bại”**.
- Cựu Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức Angela Dorothea Merkel: **“Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”**.
- Cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Liên Xô Gorbachev thú nhận: **“Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”**.
- Cố Tổng Thống Boris Yeltsin của Liên Xô: **“Cộng sản không thể nào sửa chữa mà chỉ cần đào thải nó”**.
- Đức Đạt Lai Lạt Ma: **“Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyên rủa của toàn thể nhân loại”**.

Ngoài ra, Cố Tổng Thống Đệ Nhất VNCH Ngô Đình Diệm cũng đã từng tuyên bố: **“Chỉ cần những người đấu tranh không mập mờ quan điểm và đừng trông chờ vào sự bố thí của cộng sản mà hãy nghĩ rằng chúng ta hiện nay đang tiếp tục cuộc chiến đấu lớn lao bất cứ đến khi nào... để hoàn thiện nền độc lập của Quốc Gia chúng ta và để bảo đảm dân chủ, tự do của toàn dân chúng ta. Cuộc đời của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và cuộc đời, hạnh phúc, tự do của con cháu chúng ta đều phụ thuộc vào cuộc chiến đấu này”**.

Các con, cháu và Hậu Duệ CSQG thương mến,

Điểm kế tiếp là đề nghị các con, các cháu cần sưu tầm và lưu giữ trong tủ sách gia đình của mình về:

- a)- Hiệp Định Paris Về Chấm Dứt Chiến Tranh Lập Lại Hòa Bình Ở VN 27-1-1973.
- b)- Định Ước Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát ngày 2/3/1973 gồm 12 nước: Hoa Kỳ, VNCH, VNDCCCH, Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam cùng các nước Canada, Hungary, Indonesia, Ba Lan, Anh, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc, Liên Xô và Pháp.

Đây là Hiệp Định mà chính phủ Hoa Kỳ muốn đạt được để rút quân về nước trong danh dự vì bối cảnh xã hội Mỹ vào thời điểm bấy giờ đã xảy ra những cuộc biểu tình bạo động liên tiếp chống chiến tranh VN và đòi hỏi Chính Phủ Hoa Kỳ rút quân về nước do đám phản chiến HK chủ xướng. Cũng trong thời điểm này, HK muốn bắt tay với Trung Cộng vì quyền lợi của họ nên đã bỏ rơi Miền Nam VN không thương tiếc.

Vì nhận ra rằng Hiệp Định Paris có những điều khoản bất lợi cho VNCH nên Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã nhiều lần không muốn ký kết nhưng sau cùng đành phải chấp nhận trước những áp lực, hứa hẹn của TT Hoa Kỳ Richard Nixon là sẽ can thiệp tức thì nếu cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp Định.

Một số điều khoản sau đây các con, các cháu cần nghiên cứu để biết rõ bản chất gian manh của cộng sản đã trắng trợn vi phạm Hiệp Định Paris và đã dốc toàn lực để chiếm Miền Nam VN thay vì nghiêm chỉnh thực hiện những điều đã được minh định trong Hiệp Định:

- 1- Chương I- Điều 1: Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước VN như Hiệp Định Geneve năm 1954 về VN đã công nhận.
- 2- Chương IV- Việc Thực Hiện Quyền Tự Quyết Của Nhân Dân Miền Nam VN.
- 3- Chương VI- Các Ban Liên Hợp Quân Sự, Ủy Ban Quốc Tế Kiểm Soát và Giám Sát.

Thư đã quá dài. Ba, Ông cầu xin các con, các cháu và Hậu Duệ CSQG là ai nói gì thì cứ nói, các con, các cháu luôn hãnh diện nhận mình là Hậu Duệ của VNCH, là Hậu Duệ của Vua Hùng Vương Đại Việt (Descendants des peuples de Roi Hùng Vương) để từ đó chọn lựa cho mình một hướng đi, một lý tưởng để phục vụ.

TB: Ba sẽ sưu tầm Hiệp Định Paris bằng tiếng Pháp, Anh và sẽ gửi cho các con, cháu sau.

Ngày 25 tháng 11 năm 2024

Thương mến nhiều,

***Võ Văn Phước***

Liên Hội CSQG Âu Châu